
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  

 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้มาประชุม 

๑. นายสม  พรหมมา   ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
๒. นายสายัณห์  นามวงศ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
๓. นายกิติศักดิ์  แสงเดช    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

  4.  นายสมควร ไชยแก้วเมร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑  
  5.  นายสุรชาติ  พันธุราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  6.  นายอดุลย์  พรหมมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  7.  นายบุญเชิด  หวลค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑ 
  8.  นายอัครเนตร เงาทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๑  
  9.  นายอเนก  โสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
  10. นายนิกร  ชูศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
  ๑1. นายสมศักดิ์ แสงสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

   ๑. นายวัลชัย  กัลมา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก เขต ๒  
     (ลากิจ) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายถวิล ไชยวุฒิ   นายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
๒. นายพิทักษ์  ฟองดวง   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
3. นายมงคล สุทธิกุล   รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
4. นายประเวศน์ แสงเกิด   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก  
5. นายเชย  แสงรัตน์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
6. ว่าที่ร้อยตรีอ านาจ สุขเหล็ก  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองแฝก 
7. นายยงยุทธ ปะระมะ   หัวหน้าส านักปลัด  
8. นางโสภา อุปมาน   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
9. นายศรัณย์โรจณ์  มูลรังษี  นิติกรช านาญการ  

 10. นางสาวอัญชลี  สมุห์แจ้ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 11. นางสาวจีรวรรณ  ศรีวิไล  คนงานทั่วไป  
 12. นางสาวสุรีย์พร  ประทุมมา  คนงานทั่วไป  
  

 
 

  
 



 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว  นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯได้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุม  ได้จุดเทียน - ธูปบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ ไหว้พระ เสร็จแล้วจึงกล่าวต้อนรับเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1. นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ  กล่าวเชิญชวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหนองแฝก และผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ร่วมกิจกรรมพิธี เปิด ปิด กีฬาประจ าต าบล หนองแฝกเกมส์
ประจ าปี 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2562 นี้ จึงของเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน    

  

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕61 

  -  นายกิติศักดิ์  แสงเดช  เลขานุการสภาฯ  ได้ขอให้สมาชิกสภาฯ น าเอกสารรายงานการ
ประชุมขึ้นมาประกอบการพิจารณา โดยขอให้มีการพิจารณาทีละหน้า พร้อมขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะมี
การแก้ไขถ้อยค าหรือซักถามหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทักท้วงหรือขอแก้ไขแต่ประการใด 

  - เมื่อไม่มีผู้ใดทักท้วง และขอแก้ไข ประธานสภาฯ จึงตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ใน
ห้องประชุม ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในท่ีประชุม 

  มติ  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑ 1 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ – เสียง งดออกสียง –
เสียง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม ๒๕61 
  -นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขอพักการประชุม ๑๕ นาที 
    
    (…..รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม.....) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ  ข้อ 27 ของส านักปลัด 
  -นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกแถลง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
  - นายถวิล ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรีฯ กล่าวต่อสภาว่า ตามท่ีส านักปลัดเทศบาลต าบล
หนองแฝก  มีความจ าเป็นต้อง ด าเนินการ จัดหาครุภัณฑ์ ส านักงาน  จ านวน  3  รายการ คือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ขนาด 1.50 ×0.75×0.75 เมตร , โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาด 1.20 ×0.75×0.75 เมตร  
และเก้าอ้ีอลูมิเนียม เพ่ือใช้ในการให้บริการประชาชนบริเวณสถานที่รองรับประชาชนผู้มาใช้บริการและผู้ที่มา 
 
 



 
ติดต่อราชการ  และบริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองแฝก  ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561 ของส านักงบประมาณ  นั้น 

   
  เนื่องจาก ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 3 รายการ  คือ  โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาด 
1.50×0.75×0.75 เมตร , โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาด 1.20 ×0.75×0.75 เมตร  และเก้าอ้ีอลูมิเนียม ซึ่ง
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนั้นจึง มี
ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่ซึ่งเป็นอ านาจของอนุมัติของสภาเทศบาลต าบลหนอง
แฝก รวมเป็นเงินงบประมาณจ านวน 20,000 บาท รายละเอียดตามรายการขออนุมัติ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
๑) ขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ที ่ รายการ รายละเอียดค าชี้แจง 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
ขนาด 1.50×0.75×0.75 เมตร 
จ านวน  11,100 บาท 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
1.20×0.75×0.75 เมตร  
จ านวน  3,300 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาด 
1.50 ×0.75 ×0.75 เมตร จ านวน 3 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะเป็นโต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขาเป็นเหล็กชุบ
โครเมียม มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 ×0.75×0.75 เมตร  
ทั้งนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหาเพื่อ ใช้ในการให้บริการ
ประชาชนผู้มาใช้บริการและผู้ที่มาติดต่อราชการ  โดย
พิจารณาตามความจ าเป็น ประหยัด ประกอบกับใช้วิธี
เปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และจะจัดหาด้วย
ความรอบคอบและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาด 
1.20×0.75×0.75 เมตร จ านวน 1 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะเป็นโต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขาเป็นเหล็กชุบ
โครเมียม มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20×0.75×0.75 เมตร  
ทั้งนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการให้บริการ
ประชาชนผู้มาใช้บริการและผู้ที่มาติดต่อราชการ  โดย
พิจารณาตามความจ าเป็น ประหยัด ประกอบกับใช้วิธี
เปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และจะจัดหาด้วย
ความรอบคอบและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
 

 
 
 
 



 
ที ่ รายการ รายละเอียดค าชี้แจง 
3 ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีอลูมิเนียม 
จ านวน  5,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีอลูมิเนียม จ านวน 8 ตัว  โดยมี
คุณลักษณะเป็นเก้าอ้ีพลาสติกหวายเทียม ขาเก้าอ้ีเป็น
อลูมิเนียม   มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.53×0.55×0.73 เมตร  
ทั้งนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหาเพื่อ ใช้ในการให้บริการ
ประชาชนผู้มาใช้บริการและผู้ที่มาติดต่อราชการ  โดย
พิจารณาตามความจ าเป็น ประหยัด ประกอบกับใช้วิธี
เปรียบเทียบราคา 3 ร้าน/ผลิตภัณฑ์ และจะจัดหาด้วย
ความรอบคอบและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

 
2) ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 
คงเหลือก่อน

โอน 

โอนลด งบประมาณ 
หลังโอน 

1 
 
 
 
 

 

ส านักปลัด 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ
การบริการประชาชน 
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0 

 
   - นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยที่
ประชุมได้อภิปรายและสอบถามรายละเอียด แต่ละรายการต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก นานพอสมควร 
และนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกได้ชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจ 
  - นายสม พรหมมา ประธานสภาฯจึงตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมปรากฏว่า
อยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน  ดังนั้นประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุม  ว่าจะ อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักปลัด หรือไม ่
  - มติที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑1 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 
อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักปลัด 

   
  ๔.2 การก าหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
  - นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ  แจ้งการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีตามข้อ  ๑๑ 
(๒)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า 

“ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น 
 



 
จะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน” 
  ในการประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  ๒๕61       
ที่ประชุมได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ๒๕ 62 สมัยแรก คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕ 62 
ถึงวันที่ 2 มีนาคม ๒๕ 62 จ านวน ๓๐ วัน ดังนั้นขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อก าหนดว่าในการ
ประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.  ๒๕62 แต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเม่ือใด และแต่ละสมัยมีก าหนดกี่วัน 
   

 นายสมพรหมมา ประธานสภาฯ  จึงขอให้ที่ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดสมัยประชุม
สภาฯสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
  -ที่ประชุมใช้เวลาในการปรึกษาหารือโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควร  

  -นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ  ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม 
ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในท่ีประชุม 
  - มติ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑ 1 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ – เสียง งดออกสียง – 
เสียง ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีเพ่ิมเติมจากสมัยแรกท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในการ ในการประชุมสภา
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ดังนี้ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ 2๙ พฤษภาคม 2562 ถึง 27 มิถุนายน ๒๕62 
  จ านวน  ๓๐ วัน 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕62 จ านวน ๓๐ วัน 

 สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕ 62  จ านวน ๓๐ วัน 
 
  ๔.3  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯสมัยสามัญประจ าปี  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
  - นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ   แจ้งการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ตามข้อ  
๑๑ (๒)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า 

“ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น 
จะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีก าหนดกี่วัน” 
   
  -นายสม พรหมมา ประธานสภาฯ ได้หารือที่ประชุมเก่ียวกับการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
  -ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันโดยใช้ระยะเวลานานพอสมควร 

-นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯ  ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม 
ปรากฏว่าอยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน จึงขอมติในท่ีประชุม 

 
  - มติ   ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑ 1 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ – เสียง งดออก - เสียง
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 
1 มีนาคม ๒๕63 จ านวน ๓๐ วัน  

  -นายสม  พรหมมา  ประธานสภาฯ  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขณะนี้เวลา 12.00 น.ขอพักรับ
ประธานอาหารกลางวัน ขอให้สมาชิกสภาฯและฝ่ายบริหาร ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมอีกครั้งในเวลา 
13.00 น.  

 



   
  (...............เวลา  ๑๒.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน...............) 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เรื่องเพื่อพิจารณา(ต่อ) 
   นายถวิล ไชยวุฒิ นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติด้วยวาจาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณ ข้อ 27 ของกองการศึกษา 
  -นายสม  พรหมมา ประธานสภาฯ  พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 38 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเห็นควร
อนุญาตและให้บรรจุเข้าระเบียบในวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือ พิจารณา 
    
   ๔. 4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ  ข้อ 27 ของกองการศึกษา 
  -นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกแถลง
รายละเอียดต่อสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
- นายถวิล ไชยวุฒิ  นายกเทศมนตรีฯ กล่าวต่อสภาว่า ตามท่ี  กองการศึกษาได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนงานต่างๆ ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 นั้น 
  เนื่องจาก  จอคอมพิวเตอร์เดิมของกองการศึกษาได้ช ารุด และไม่มีอะไหล่ในการซ่อมแซม  
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED เพ่ือ
ทดแทนของเดิม ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ซึ่งเป็นอ านาจของอนุมัติของสภา
เทศบาลต าบลหนองแฝก รายละเอียดตามรายการขออนุมัติ 
  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
๑) ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ที ่ รายการ รายละเอียดค าชี้แจง 
1 กองการศึกษา 

แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ    ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ 
LED  
ราคา 4,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED จ านวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- เป็นจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel  
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1            
ทั้งนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ข้อ 60 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
 



 
2) ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 
คงเหลือก่อน

โอน 

โอนลด งบประมาณ 
หลังโอน 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองการศึกษา 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง
บริการ 
รายการ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 
 

13,000 
 
 
 
 
 
 

 

7,000 
 
 
 
 
 

 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

3,000 
 
 
 
 
 

 

 

    
   - นายสม พรหมมา  ประธานสภาฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยที่
ประชุมได้อภิปรายและสอบถามรายละเอียด แต่ละรายการต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝก นานพอสมควร 
และนายกเทศมนตรีต าบลหนองแฝกได้ชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจ 
  - นายสม พรหมมา ประธานสภาฯจึงตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมปรากฏว่า
อยู่ในที่ประชุมครบทุกท่าน  ดังนั้นประธานสภาฯ จึงขอมติที่ประชุม  ว่าจะ อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองการศึกษา หรือไม ่
  - มติที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ๑1 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 
อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ของกองการศึกษา 
    

(…..รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม.....) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
  -การแนะน าตัวของพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานใหม่ จ านวน ๒ คน คือนางสาวจีรวรรณ  
ศรีวิไลต าแหน่งคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกองการศึกษา และนางสาวสุรีย์พร  ประทุมมา 
ต าแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกองช่าง   
   
   - ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมให้ความ
ร่วมมือในการประชุมสภาฯ  และกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.3๐  น. 
 

 
(นายกิติศักดิ์  แสงเดช) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 
ผู้จดบันทึก 



 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  

(นายสมควร   ไชยแก้วเมร์) 
 
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายนิกร       ชูศิลป์) 
 
(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ 
 (นายบุญเชิด      หวลค า) 
 
  ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้วและท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลหนองแฝก สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕62 เมื่อวันที่     เดือน          พ.ศ. 
๒๕6๒ 
 

 

(นายสม  พรหมมา) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองแฝก 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 

   
 


